



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
1 พฤศจิกายน 2563



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการของ สร.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สร. กล่าวว่า ประเทศไทยสามารถควบคุมโรคได้ดี ตั้งแต่การตรวจคัดกรองอย่างละเอียด ทำให้ค้นพบเร็ว ควบคุมโรคได้ดี ทีมงานสาธารณสุขมีความเข้มแข็ง ค้นหาเชิงรุกและตรวจหาเชื้อในกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่อย่างครอบคลุม สามารถป้องกันควบคุมไม่ให้เกิดการระบาดในวงกว้าง ภาพรวมในเวลานี้ ประเทศไทยมีศักยภาพในการต่อสู้โควิด 19 ทั้งทรัพยากร เวชภัณฑ์ แล็บ ยา แพทย์พยาบาล ที่สำคัญไม่มีป่วยหนักในเอเชีย และอัตราการเสียชีวิตต่ำมากน้อยกว่า 2% ทำให้ประชาชนมั่นใจได้ ล่าสุด คกก.โรคติดต่อแห่งชาติ มีมติเห็นชอบ ร่างนโยบายการกักกันโรคในประเทศ รองรับการเดินทางเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชนในระยะยาว และในที่ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เห็นด้วยกับหลักการเรื่องการลดเวลาการกักตัวจาก 14 วันเหลือ 10 วัน และให้ข้อเสนอแนะเน้นเรื่องความปลอดภัยการติดตามตัวได้ มีอาการป่วยหรือไม่ เข้มข้นการปฏิบัติตัวแบบ New normal โดยจะเสนอ ศบค. พิจารณาต่อไป

-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สร. กล่าวว่า แม้ว่าขณะนี้สถานการณ์ของประเทศไทยอยู่ในระดับต่ำ ผู้ติดเชื้อรายใหม่ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศและเข้ารับการกักตัวในสถานที่กักตัว แต่ในขณะที่ยังไม่มียุคขึ้น ขอให้ประชาชนไม่ประมาท การ์ดอย่าตก สิ่งที่จะใช้เป็นเกราะป้องกันโควิด 19 คือ วัคซีน DMHT ได้แก่ D : Social Distancing เว้นระยะห่าง M : Mask สวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกนอกบ้าน อยู่ในพื้นที่สาธารณะ H : Hand ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ และ T : Testing การตรวจเร็ว รักษาเร็ว ควบคุมโรคได้เร็ว ปฏิบัติให้ต่อเนื่องจะช่วยป้องกันโรคได้ ทั้งนี้ จากรายงานผู้ป่วยโควิด 19 กว่า 50% เป็นกลุ่มวัยรุ่นและวัยทำงาน อายุ 20-49 ปี ส่วนใหญ่ไม่แสดงอาการ ซึ่งกลุ่มนี้มักใช้ชีวิตประจำวัน มีกิจกรรมนอกบ้าน ทำให้มีโอกาสแพร่เชื้อสู่ผู้อื่นได้โดยไม่รู้ตัว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, ประชาไท, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, js100, thebangkokinsight)

-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป กล่าวถึงสถานการณ์ในประเทศไทยขณะนี้ผู้ติดเชื้อรายใหม่ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ และพบผู้ติดเชื้อในประเทศบ้างเล็กน้อย ซึ่งหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ที่จะเข้าดำเนินการสอบสวนและควบคุมโรคทันทีที่ได้รับแจ้งรวมทั้ง สร. ยังคงเข้มมาตรการคัดกรอง ตรวจหาเชื้อในผู้เดินทางจากต่างประเทศและนำเข้าสู่ระบบกักตัวจนครบ 14 วัน และแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองผิดกฎหมายก็ต้องส่งตรวจเชื้อไวรัสโควิด 19 ทุกรายเช่นกัน เพื่อให้สามารถควบคุมจำกัดวงได้อย่างรวดเร็ว ขณะที่ไม่มีวัคซีน ประชาชนสามารถสร้างวัคซีนป้องกันตัวเองได้ด้วยการสวมหน้ากาก ล้างมือบ่อย ๆ เว้นระยะห่าง และลงทะเบียนเข้า-ออกเมื่อใช้บริการในสถานที่ต่าง ๆ ผ่าน “ไทยชนะ”

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (thailandplus)

-นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรม สบส. เปิดเผยว่า สบส. ขอความร่วมมือ สสจ.ทั่วประเทศ ประสาน อสม. และ อสต. ทุกพื้นที่ ทุกชุมชน ดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคโควิด 19 ตามแนวทางการดำเนินการ 5 ข้อ ดังนี้ 1.ให้ดำเนินการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง สอดส่องดูแลอย่างเข้มข้นร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะพื้นที่ชายแดน ค้นหา คัดกรองกลุ่มเสี่ยงแรงงานต่างด้าว เฝ้าระวังผู้ป่วยที่มีอาการหวัด ไข้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ รับประทาน/รสลดลง ร่วมกับบ้านขายยาในชุมชน 2.ให้ปฏิบัติตนเป็นต้นแบบในการป้องกันโรค โดยสวมหน้ากาก ล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่าง 3.ให้สำรวจพฤติกรรม ให้คำแนะนำ กระตุ้น ประชาชนให้มีพฤติกรรมในการป้องกันโรคที่เหมาะสม 4.ให้สำรวจความเครียด ซึมเศร้า เสี่ยงฆ่าตัวตาย และร่วมดูแลสุขภาพจิต คุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจชุมชน ตลอดจนร่วมพัฒนาศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน และร่วมสร้างตำบลวิถีชีวิตใหม่ปลอดภัยจากโรคโควิด 19 และ 5.รายงานผลการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันโรคโควิด 19 ในชุมชน เป็นประจำทุกเดือน

มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า, ไทยรัฐ, สยามรัฐ) ,เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, บ้านเมือง, โพสต์ทูเดย์, ไทยโพสต์, แนวหน้า, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, js.100, mcot, thailandplus, mthai, newtv, acnews, nationtv, innnews, ationweekend, springnews, tnthailand, thansettakij, sanook, kapook, thebankokinsight, workpointtoday)

-ศบค. รายงานสถานการณ์โควิด 19 ในประเทศไทย ว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 5 ราย เป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ และเข้าสถานกักกันประกอบด้วยบาหลีเรน 1 ราย ปากีสถาน 1 ราย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 2 ราย และอินเดีย 1 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสมล่าสุด 3,780 ราย มีผู้ป่วยรักษาหายแล้วเพิ่ม 5 ราย รวมเป็น 3,590 ราย ยังรักษาอยู่ใน รพ. 131 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติม ยอดผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่ 59 ราย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ลงพื้นที่ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต เพื่อตรวจความพร้อมในมาตรการรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะมาตรวจราชการ ครม.สัญจร ทราบว่าขณะนี้การคัดกรองนักท่องเที่ยวทุกขั้นตอน ระบบมีความพร้อมแล้ว 100% โดยเฉพาะกระบวนการเก็บสิ่งส่งตรวจที่รองรับได้วันละ 578 คน หากผลการปฏิบัติงานต่อจากนี้มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย จะเพิ่มอัตราการผ่อนคลายมาตรการมากขึ้น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-นพ.วีระศักดิ์ หล่อทองคำ ผอ.รพ.เกาะสมุย เผยถึงการซักซ้อมรับผู้โดยสารจากต่างประเทศเข้าสถานที่กักตัว ร่วมกับสนามบินสมุย สสอ.เกาะสมุย

ประเด็นข่าว

ตาม.สุราษฎร์ธานี ด้านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีการวัดอุณหภูมิ คัดกรองผู้ป่วย ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร พิธีการตรวจคนเข้าเมือง รับสัมภาระ และพิธีการศุลกากรรับนักท่องเที่ยวเข้ากักตัวในโรงแรม เช็กอินออนไลน์ ทำลายเชื้อกระเป๋าสัมภาระ ดำเนินการตามมาตรการสาธารณสุข

ประเด็นผลกระทบ

1.ความคืบหน้าการพบซากเชื้อที่ จ.พัทลุง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ, สำนักข่าวอินโฟเควส, newtv, 77kaoded, thailandplus, nationtv)

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รักษาการอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 เป็นแรงงานชาวเมียนมาใน จ.พัทลุง ว่า ผลการตรวจเลือดทางห้องปฏิบัติการจากกรมวิทย์ฯ ปรากฏว่าพบภูมิคุ้มกันในร่างกายแสดงให้เห็นว่าเป็นการติดเชื้อรายเก่าที่เกิดขึ้นมานานแล้ว และความสามารถในการแพร่เชื้อมีโอกาสน้อยมาก คาดว่าผู้ป่วยอาจรับเชื้อมาจากมาเลเซีย ส่วนผู้สัมผัสกับผู้ป่วยผลตรวจยังไม่พบเชื้อแต่อย่างใด ทั้งนี้ สธ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จะดำเนินการตามขั้นตอนการสอบสวนและมาตรการป้องกันควบคุมโรคอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องให้ครบกระบวนการ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน ขอให้ทุกคนยังคงดูแลป้องกันตนเอง ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่องเช่นเดิม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, สยามรัฐ)

-นายชจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าฯตรัง กล่าวว่า ได้ติดตามสถานการณ์การพบซากชิ้นส่วนเชื้อโควิด 19 แรงงานพม่าใน จ.พัทลุง ว่า ที่ผ่านมา จ.ตรัง มีการตรวจเข้มพื้นที่ชายแดนหรือจังหวัดใกล้เคียง มีการติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง ในเรื่องของกาเฝ้าระวัง จะให้ อสม. ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบซ้ำอีกครั้ง ตรวจเข้มแรงงานต่างด้าวทั้งที่ทำงานอยู่เดิมและที่เข้ามาทางจังหวัดตามมาตรการของ สธ.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, มติชน

-นายบุญภพ มะเตือ ปลัดอาวุโส อ.รัตภูมิ จ.สงขลา เปิดเผยว่า ภายหลังจากรับทราบสถานการณ์แรงงานเมียนมาพบว่ามีชิ้นส่วนเชื้อไวรัสโควิด 19 สอบสวนพบว่าเดินทางมาจาก อ.รัตภูมิ จึงได้ร่วมกับฝ่ายสาธารณสุขออกปฏิบัติการเชิงรุกในเบื้องต้น นำตัวแรงงานชาวมอญและเมียนมา 29 คน ตรวจเพาะเชื้อ โดยทั้งหมดเป็นแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายและไม่ได้มีการเคลื่อนย้ายไปไหน ผลการไม่พบผู้ติดเชื้อแต่อย่างใด

2.แรงงานข้ามชาติ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, ไทยโพสต์, โพสต์ทูเดย์)

-นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีแรงงานข้ามชาติติดเชื้อโควิด 19 ว่า ยืนยันยังไม่มีกาอนุญาตนำเข้าแรงงานข้ามชาติแน่นอน แต่การที่มีแรงงานผิดกฎหมายเข้ามาตามช่องทางธรรมชาติเป็นหน้าที่ของหน่วยงานด้านความมั่นคงที่ต้องใช้กองกำลังเข้าควบคุมดูแล สำหรับแรงงานข้ามชาติที่อยู่ในประเทศไทยขณะนี้ได้นำเข้าสู่ระบบให้อยู่ต่อเลย โดยมีอยู่หลายแสนคนซึ่งเพียงพอกับความต้องการใช้แรงงานในประเทศแล้ว

-นายสืบสกุล กิจนุกร หัวหน้าศูนย์วิจัยนวัตกรรมสังคมเชิงพื้นที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวว่าสถานการณ์แรงงานข้ามชาติในเชียงราย ยังไม่ใคร่ติดเชื้อ ส่วนการเฝ้าระวังป้องกันที่ทําอยู่ คือ ลงพื้นที่แจกหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์ล้างมือ เน้นกลุ่มเด็ก เยาวชน และกลุ่มเปราะบาง เช่น คนท้อง คนชรา ขอแนะนำว่ารัฐควรให้ความช่วยเหลือเพื่อนบ้านโดยเฉพาะตามจังหวัดแนวชายแดน เพื่อให้มีหน้ากากและแอลกอฮอล์ล้างมือเพียงพอ เพราะคนเหล่านี้เป็นเหมือนแนวป้องกัน หากติดเชื้อก็จะทำให้คนไทยที่อยู่ชายแดนเสี่ยงไปด้วย

3.ผลสำรวจพฤติกรรมสุขภาพคนไทย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ

-ผลสำรวจการรับรู้ ทักษะคิด และพฤติกรรมสุขภาพประชาชนเรื่องโรคโควิด 19 ของกรมควบคุมโรคล่าสุด พบว่า ประชาชนมีแนวโน้มพฤติกรรมสุขภาพลดลงกว่าในช่วงต้นที่พบการแพร่ระบาดโควิดเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะการสวมหน้ากาก ส่วนการล้างมือหลังเข้าห้องสุขา และก่อน-หลังรับประทานอาหารอยู่ในระดับดี ประชาชนออกไปในที่ชุมชน ไปท่องเที่ยวมากขึ้น และพบว่าประชาชนส่วนมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์โรคโควิด 19 อยู่ในระดับปานกลาง และประชาชนมีความเชื่อมั่นในมาตรการของ สธ. เพิ่มขึ้นจากช่วงแรกที่เกิดสถานการณ์

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า, ข่าวสด, ไทยรัฐ, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ, เดลินิวส์, xinhua-thai)

-**สหรัฐฯ** เผยตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดทะลุ 1 แสนในรอบ 24 ชั่วโมง นับเป็นตัวเลขสูงสุดตั้งแต่เกิดการระบาดทั่วโลก สถานการณ์ในหลายรัฐยังคงวิกฤติท่ามกลางบรรยากาศเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีในอีก 4 วันข้างหน้า

-**เบลเยียม** ประกาศมาตรการล็อกดาวน์รอบ 2 หลังจากจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่มสูงกว่า 20,000 ราย นับเป็นสถานการณ์แพร่ระบาดรุนแรงที่สุดใน 27 ประเทศอียู

-**บราซิล** ยอดผู้ป่วยโควิด 19 ทะลุ 5.5 ล้านราย ติดเชื้อรายใหม่ 2.2 หมื่นรายในวันเดียว

-**สาธารณรัฐสโลวาเกีย** แพทย์ ทหาร ตำรวจออกเก็บตัวอย่างตรวจหาเชื้อโควิดประชาชนตามจุดตรวจกว่า 5,000 แห่ง หลังพบผู้ป่วยรายวันเพิ่มมากเป็นประวัติการณ์ที่ 3,363 คน ยอดสะสม 55,091 คน เสียชีวิต 212 คน

-**อังกฤษ** นายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสัน เตรียมแถลงประกาศใช้มาตรการล็อกดาวน์ครั้งใหม่ ตั้งแต่วันพุธถึงวันที่ 1 ธันวาคม โดยปิดทุกสถานที่ ยกเว้นร้านค้าจำเป็นและสถานศึกษา ทั้งนี้ อยู่ระหว่างหารือในเรื่องใช้มาตรการระดับท้องถิ่นที่เข้มงวดขึ้นเป็นระดับ 4 จากปัจจุบันที่ใช้อยู่ระดับ 3

-**ญี่ปุ่น** รัฐบาลจะยกเลิกมาตรการห้ามชาวต่างชาติเข้าประเทศสำหรับพลเมือง 8 ประเทศ และได้หวั่น ที่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้ดี ได้แก่ ประเทศไทย จีน เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย บรูไน นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ และเวียดนาม เริ่มเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป โดยผู้ที่เดินทางเข้ามาในญี่ปุ่นได้ภายใต้มาตรการดังกล่าวคือผู้ที่ไม่ใช่กักตัวที่เข้าประเทศนั้น นอกจากนี้ ยังมีรายงานการแพร่ระบาดของโควิด 19 ทำให้ชาวญี่ปุ่นวิตกกังวลเกี่ยวกับการ

ประเด็นข่าว

ตั้งครุฑ การคลอด และการเลี้ยงดูบุตร ทำให้อัตราตั้งครุฑลดลง อัตราการแต่งงานลดลง อัตราเด็กเกิดใหม่ลดลง

-สถานการณ์โควิด 19 ทั่วโลก มียอดผู้ติดเชื้อ 45,963,929 ราย รักษาหายแล้ว 33,280,091 ราย เสียชีวิต 1,194,684 ราย ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด อันดับ 1 สหรัฐฯ 9,318,043 ราย อันดับ 2 อินเดีย 8,137,119 ราย อันดับ 3 บราซิล 5,519,528 ราย อันดับ 4 รัสเซีย 1,618,116 ราย อันดับ 5 ฝรั่งเศส 1,331,984 ราย ส่วนประเทศไทยอยู่อันดับที่ 147 มีผู้ติดเชื้อสะสม 3,780 ราย เสียชีวิต 59 ราย รักษาหายแล้ว 3,590 ราย

สิทธิบัตรทอง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, แนวหน้า, thaiqoute)

-เสนอข่าว นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตสุขภาพที่ 9 เปิดเผยว่า เขตฯ 9 มีความพร้อมในการยกระดับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยจะยกเลิกการใช้ใบส่งตัวกรณีผู้ป่วยในตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. เป็นต้นไป ผู้ป่วยในที่ต้องนอนโรงพยาบาลจึงไม่ต้องใช้ใบส่งตัวใดๆทั้งสิ้น
พญ.ลลิตยา กองคำ ผอ.สพสข. เขต 9 นครราชสีมา กล่าวว่า เป็นเขตแรกที่จะนำร่องยกเลิกใช้ใบส่งตัวสำหรับผู้ป่วยใน ขออย่าให้หน่วยบริการต่าง ๆ มั่นใจว่า สพสข. ได้เตรียมระบบการจ่ายชดเชยต่าง ๆ ตามไปรองรับ และจะมีเม็ดเงินมาเพิ่มเติมเพื่อประกันความเสี่ยงของหน่วยบริการในการนำร่อง นอกจากโรงพยาบาลสังกัด สธ. แล้ว ยังมีรพ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รพ.เอกชนที่อยู่ในระบบหลักประกันสุขภาพ และรพ.ของค่ายทหาร ร่วมด้วย

ต้นแบบอาหารปลอดภัยริมบาทวิถี

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thebangkokinsight

-เสนอข่าว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เผยว่า สธ. ได้ประกาศขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพวิถีใหม่ “ต้นแบบอาหารปลอดภัย อาหารริมบาทวิถี และตลาดนัดน้ำซ้อ” วางเป้า 1 จังหวัด 1 อาหารริมบาทวิถี และตลาดนัดน้ำซ้อต้นแบบ ครอบคลุม 77 จังหวัด เพื่อสร้างความมั่นใจด้านความสะอาด ปลอดภัยให้กับผู้บริโภค

พายุโมลาเบ

สื่อที่นำเสนอ : กรมประชาสัมพันธ์

-เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. ห่วงใยผู้ประสบภัยจากพายุ “โมลาเบ” ได้กำชับนายแพทย์สาธารณสุขทุกจังหวัดที่ได้รับผลกระทบ จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และส่งเจ้าหน้าที่ ทีมหมอครอบครัว อสม. เยี่ยมบ้าน ให้การดูแลผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง โรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ ให้ได้รับยาอย่างต่อเนื่อง พร้อมให้คำแนะนำป้องกันโรคที่มากับน้ำท่วม และหลังน้ำลด

เตือนการใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส

สื่อที่นำเสนอ : ผู้จัดการออนไลน์

-เสนอข่าว กรมควบคุมโรค แนะนำประชาชนที่เข้าพักในสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งมีการติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สในห้องน้ำ ให้เปิดพัดลมระบายอากาศและช่องระบายอากาศในห้องน้ำขณะอาบน้ำทุกครั้ง หากไม่มีควรเปิดประตูห้องน้ำไว้ขณะอาบน้ำ ไม่ควรอาบน้ำเป็นเวลานานเกิน 10 นาที ควรเว้นระยะเวลาก่อนคนถัดไปจะอาบน้ำหรือใช้ห้องน้ำอย่างน้อย 15-20 นาที เพื่อให้อากาศได้ระบายออก เมื่อมีอาการเวียน หน้ามืด หายใจลำบาก หรือไต่กลิ่นแก๊สขณะอาบน้ำให้รีบปิดเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สและออกจากห้องน้ำทันที หากพบเห็นคนหมดสติขณะอาบน้ำควรเปิดประตูเพื่อระบายอากาศและรีบนำผู้ป่วยไปยังพื้นที่โล่ง รีบโทรแจ้ง 1669 เพื่อนำส่งสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุด ในกลุ่มเด็ก ผู้สูงอายุ หรือผู้มีโรคประจำตัว ควรเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ

สหรัฐฯ ตัดสิทธิพิเศษภาษีศุลกากรกับสินค้าไทย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ mthai

-เสนอข่าว ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ ได้ประกาศตัด GSP หรือ สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรกับสินค้าไทยราว 200 รายการ เนื่องจากปัญหาการที่ไทยไม่ยอมเปิดตลาดเนื้อหมู และเครื่องในจากสหรัฐฯ ให้มีการนำเข้ามา โดยทางการไทยยืนยันว่า เนื้อหมูในสหรัฐฯ มีการใช้สารเร่งเนื้อแดงอย่างแรดโตพามีน เป็นสารเคมีอันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขในการห้ามไม่ให้มีสารเร่งเนื้อแดงดังกล่าวตกค้างในเนื้อสัตว์ และเครื่องใน และประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการเลี้ยงสัตว์อีกด้วย

ข่าวบิดเบือนนอนยกขาชิดกำแพงทุกวันทำให้สุขภาพดี

สื่อที่นำเสนอ : ผู้จัดการออนไลน์

-เสนอข่าว จากกรณีบทความชวนเชื่อเรื่องสุขภาพที่ระบุว่า ยกขาชิดกำแพงทุกวันได้ประโยชน์มากมาย ทำให้สุขภาพดี ทางสถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ ได้ชี้แจงถึงประเด็นนี้ว่า การยกขาปลายเท้าให้สูงกว่าลำตัว ในช่วงเย็นหรือช่วงค่ำของวัน ช่วยลดอาการบวมของเท้าและขา ที่เกิดขึ้นจากการยืน เดิน เป็นเวลานานในช่วงกลางวัน แต่ไม่ได้การันตีว่าช่วยให้สุขภาพโดยรวมดีขึ้น และไม่จำเป็นต้องยกสูงขนาดให้ชิดกำแพง แค่นุ้ส่วนของปลายเท้าด้วยหมอนใบเล็ก ๆ หรือผ้าห่มแล้ววางปลายเท้า จะช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดจากส่วนปลายเท้า ลดอาการบวมได้